



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด บทบรรณาธิการ	<p>นโยบายหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอบทความ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่ง ระบุ ทุกวันนี้ประชาชนไม่อยากออกก่าลังกาย จึงทำให้เจ็บป่วยกันมาก ซึ่งคนเหล่านั้นคิดว่าป่วยก็ไม่ใช่ไร ถึงไม่สบายก็ไม่ไปรักษาฟรีได้ ทศนะดังกล่าว นำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนทั่วไปที่ล้มป่วย เพียงเพราะต้องการรักษาตัวในรพ.โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้น น่าจะไม่ใช่อะไรที่จริง กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยลำดับ ทำให้ประชาชนก็มีความพึงพอใจอย่างมาก แต่ก็มีบุคลากรในวงการสาธารณสุขเริ่มมีท่าทีต่อต้าน มีการคิดค้นระบบแบ่งจ่ายขึ้นมา ที่ผ่านมา การรักษาพยาบาลฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น มีจำกัดอยู่แต่บรรดาข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บางหน่วยถึงขนาดมีโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษาเป็นการเฉพาะ ด้วยอานิสงส์ของความเป็นข้าราชการ ยังครอบคลุมไปถึงครอบครัว และบุพการีได้รับการรักษาตัวฟรีไปด้วย ขณะที่ประชาชนทั่วไปไม่มีโอกาส จนกระทั่งมีระบบหลักประกันด้านสุขภาพขึ้น ทศนะและมุมมองว่าถ้ามีระบบบริการด้านสุขภาพที่ดีและทั่วถึง ทำให้ประชาชนไม่ออกก่าลังกาย จนกลายเป็นผู้ป่วย เพราะได้สิทธิ ในการรับการรักษาฟรี จึงเป็นวิถีคิดที่ไม่รอบด้าน เพราะที่ผ่านมาก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีคนอยากเจ็บป่วย เพราะอยากเข้าโรงพยาบาลรักษาฟรี</p>
มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ ผจก.รายวัน สำนักข่าวไทย	<p>พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. เปิดเผยกรณีการยกร่าง พ.ร.บ.ยา หลังจากที่มีการหารือร่วมกับกลุ่มเภสัชกรและกลุ่มพยาบาล ว่า จากการหารือ 2 วิชาชีพ เป็นบรรยากาศที่ดี แต่มีอยู่ 2 ประเด็นที่ยังเห็นไม่ตรงกัน คือ 1.การกำหนดวิชาชีพที่สามารถจ่ายยาได้ จะคงให้ 4 วิชาชีพจ่ายยาได้เหมือน พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 คือ เภสัชกร แพทย์ทันตแพทย์และสัตวแพทย์ เนื่องจากในส่วนของพยาบาลนั้นมีกฎกระทรวงสาธารณสุข สามารถจ่ายยาได้ภายใต้ใบสั่งยาของแพทย์อยู่แล้ว 2.การแบ่งประเภทยา ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของกรม.ในเดือนกันยายน เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ภายในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ไม่ได้ละทิ้ง แต่จะแนบไปพร้อมกับร่างกม.ดังกล่าวด้วย และยืนยันว่า สธ.และ อย. ไม่มีอะไรแอบแฝง ทุกอย่างทำเพื่อประโยชน์ประชาชน</p> <p>-ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ประเด็นการแบ่งประเภทยา คณะกรรมการฯได้หารือแล้ว มีความเห็นว่า ให้แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามข้อเสนอของเภสัชกรเพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล คือ 1.ยาอันตรายที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ 2.ยาควบคุมพิเศษที่สามารถขายได้ในร้านขายยา ที่มีเภสัชกร และ 3.ยาสามัญประจำบ้าน ที่ประชาชนสามารถซื้อเองได้</p> <p>M2F -เสนอข่าว กลุ่มเภสัชกรเพื่อมวลชน เครือข่ายเภสัชกรกรมเภสัชกรเซฟโด้ส กว่า 30 คน รวมตัวกันบริเวณศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ เนื่องจากมีข้อบกพร่องจำนวนมาก เช่น การยกเว้นให้วิชาชีพอื่นๆ จ่ายยาได้ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการคุ้มครองจากการใช้ยา นอกจากนี้ ระเบียบที่ร่างขึ้นได้สกัดกั้นธุรกิจเดี่ยวของเภสัชกร ทำให้ต้องล้มหายตายจากไปจากอาชีพ และเกิดขบวนการของนายทุนเข้ามาแทนที่</p>
ไทยโพสต์ ผจก. เว็บไซต์แนวหน้า	<p>สารพิษกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก ที่ทำถึงนาย กฤษฏา บุญราช รรมช.เกษตรฯ เรื่องการใช้สารพิษในการเกษตรที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อประชาชน ขอเสนอแนวทางต่อรัฐบาล 3 ข้อ ดังนี้ 1.ในการพิจารณาของ คกก.แก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งนายกาแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ก.ค.61 ขอให้ยึดเอาสุขภาพที่ดีของ ประชาชน สำคัญกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้า และให้นำผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศคณะต่างๆ ทั้งด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะทำงานสารที่มีความเสี่ยงสูง ของกระทรวงสาธารณสุขมาใช้ประกอบการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตัดสินใจ 2.ควรเปิดเผยรายชื่อเอกชนที่มีผลประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าจะของไทยหรือต่างชาติเพื่อความโปร่งใส และสนับสนุนให้ หน่วยงานของรัฐ เช่น ดีเอสไอ ได้สอบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในคกก.วัดอุณหภูมิตรายอนุกรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ต่อทะเบียนกับนักธุรกิจสารพิษเพื่อการเกษตร ว่ามีพฤติกรรมที่ฉ้อฉลหรือมีการเอื้อประโยชน์กันหรือไม่ และ 3.ควรแก้ไขพ.ร.บ.วัดอุณหภูมิตรายฯ โดยเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคกก.ให้มีตัวแทนภาคประชาชนและหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งควรให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาตัดสินใจ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ชยะพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) กาฬสินธุ์ ที่มีผู้ว่าฯ เป็นประธานได้ประชุมหาแนวทางการจัดการปัญหาชยะพิษอเล็กทรอนิกส์มาโดยตลอด และดำเนินการดูแลเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากปัญหามลพิษชยะพิษอเล็กทรอนิกส์ตามยุทธศาสตร์การจัดการชยะพิษอเล็กทรอนิกส์ ต.โคกสะอาด โดยในด้านสุขภาพทาง สสจ.ได้จัดระบบการดูแลเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยเมื่อวันที่ 29ส.ค.ที่ผ่านมา สสจ.กาฬสินธุ์ พร้อมเครือข่ายด้านสาธารณสุข สำนักงานควบคุมโรคที่ 7ขอนแก่น นายอำเภอฆ้องชัย ผอ.รพ.ฆ้องชัย ได้ลงพื้นที่รพ.สต.บ้านหนองบัว ต.โคกสะอาดอ.ฆ้องชัย เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่กว่า 400 คน โดยมีผู้เข้ารับการเจาะเลือดทั้งสิ้น 67 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 48 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการคัดแยกชยะ 36 คน ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่ได้มีอาชีพคัดแยกชยะ31 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ผลเลือดหาสารโลหะหนักที่ก่อให้เกิดอันตรายเช่น สารตะกั่ว สารแคดเมียม</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p>พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ทันตแพทยสภาและภาควิชาชีพทางการแพทย์ ขอเรียกร้องไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้แสดงความจริงจังเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 โดยขอให้ยุติสรุปโดยเร็วหลังยึดเยื้อมากกว่า 2 ปีมาแล้ว ทั้งนี้ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งควบคุมวัสดุนิวเคลียร์และสารกัมมันตรังสีที่มีความรุนแรง และอาจเกิดอันตรายกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากใช้ไม่ถูกต้อง โดยมีการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีโทษที่รุนแรง แต่การควบคุมได้ครอบคลุมถึงเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ ทำให้เกิดปัญหาปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใช้เอกซเรย์และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง การเตะถ่วงร่างแก้ไข พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างโยนกันไปมา หากไม่ทัน สนช.ชุดนี้ ต้องรอนำเข้าพิจารณาในรัฐบาลหน้า ซึ่งแน่นอนย่อมต้องก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้โรงพยาบาลชุมชน รพศ./ รพท. และคลินิกทันตกรรม ที่ต้องปิดให้บริการเอกซเรย์ ซึ่งมีผลต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งยังอาจส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานต้องออกมาเรียกร้องรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งไม่เป็นผลดี</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>อหิวาต์หมู</p> <p>-เสนอข่าว นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวแทนจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทย เพื่อวางมาตรการป้องกันโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ไม่ให้แพร่ระบาดเข้าประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ระบาดรุนแรงในประเทศจีน มีการกระจายเชื้อไวรัส ในฟาร์มสุกร 15 จุด แม้โรคนี้อันตรายต่อสุกรคน เหมือนไข้หวัดนก แต่หากเกิดการระบาดขึ้นจะกระทบภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวว่า โรคนี้อันตรายไม่เคยพบในไทย แต่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากไทยมีช่องทางและพื้นที่เสี่ยงของเชื้อโรคเข้ามาได้เร็วที่สุดคือ สนามบินนานาชาติทุกแห่งของประเทศ และพื้นที่ตลอดแนวชายแดนภาคเหนือ อีสาน ซึ่งได้ออกประกาศมาตรการห้ามนำซากสัตว์ ชิ้นส่วนสัตว์ ผลิตภัณฑ์สุกร ห้ามนำเข้าจากจีนเป็นเวลา 90 วันแล้ว จะสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน จึงจะเสนอร่างออกกฎกระทรวงให้ รมว.เกษตรฯลงนาม ห้ามนำเข้าซากสัตว์สุกรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องทุกชนิดจากจีน เพื่อปิดช่องโหว่ทั้งหมด</p>
<p>ไทยรัฐออนไลน์ ผจก.ออนไลน์</p>	<p>โครงการไทยนิยมยั่งยืน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงงานดูแลสุขภาพประชาชน ตามกรอบ ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ว่า ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มี 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.โครงการ อสม. 4.0</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพื่อพัฒนาให้มีความรู้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในการดูแลประชาชน 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านเครือข่ายชุมชน 3.โครงการสร้างอาชีพสำหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ผ่านการอบรมนวดไทย 5,000 คน รวมทั้งการสร้างผู้ช่วยพยาบาล 5,000 คน และ 4.โครงการติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ โดยกลไกพชอ.</p> <p>ทั้ง 4 กิจกรรมได้ดำเนินการแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ คือ โครงการหมอบรรเทา ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการจัดให้มีหมอบริการครบวงจร จะสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลใหญ่จาก 172 นาที ถึง 44 นาที ลดการตายในทารกแรกเกิดได้ร้อยละ 10-40 ลดค่าเดินทางของประชาชนไปโรงพยาบาลได้ 1,655 บาท/คน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายสุขภาพได้ถึงร้อยละ 25-30 ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศปีละ 50,000 ล้านบาท และโครงการ พชอ. ที่ส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ สวท. เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ acnews</p>	<p>แอปพลิเคชัน H4U</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Health for You หรือ H4U สมุดสุขภาพประชาชน เป็นการดำเนินงานด้าน Digital Transformation ในการพัฒนากระบวนการทำงาน การบริการให้มีประสิทธิภาพ ไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 โดยสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพและการสาธารณสุขสำหรับประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลสุขภาพของตนเองในรูปแบบดิจิทัล ไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย และสะดวก รวมถึงรู้เท่าทันสภาวะของตนเอง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ช่วยลดต้นทุนการรักษาพยาบาล
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีช่องNBT</p>	<p>งานประชุมวิชาการ R2R Forum</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) สธ. ประจำปี 2561 ที่ จ.เชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ "R2R To Future Health Care" พร้อมปาฐกถาพิเศษ "R2R กับแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี" โดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.61 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพจากทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด ประสบการณ์ รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัย นำไปปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและวงการสาธารณสุข
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยภาคเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.61-73 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนทุกกลุ่มวัย 2. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย 3. พัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย <p>แม้คนส่วนหนึ่งในสังคมไทยจะมีเทรนดีในการออกกำลังกาย แต่ยังมีคนไทยมีอัตราเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 71 ด้วยสาเหตุการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอถึง 1 ใน 3 ของคนไทยทั่วประเทศ ซึ่งคนไทยโดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ที่ไม่รวมถึงการนอน สูงถึง 14 ชม. ต่อวัน เช่น การนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ การใช้คอมพิวเตอร์ การนั่งคุยกับเพื่อนหรือนั่งนอนดูโทรทัศน์ และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีน้ำหนักเกินและโรคอ้วน หากส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังจะช่วยลดความสูญเสียจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ข้อมูลจากระบบรายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ของสำนักระบาดวิทยา พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-3 ก.ย.ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 33,404 ราย เสียชีวิต 4 ราย โดยปีนี้มีอัตราป่วยตายสูงขึ้น ประชาชนต้องร่วมมือกันในการป้องกันไข้เลือดออก <p>นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา กล่าวว่า หากประชาชนสามารถปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ 10 ประการได้ทุกวัน จะเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก จะส่งผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และรวมถึงคนในชุมชนด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และหากช่วยกันปฏิบัติตามหลัก 3 เก็บคือ เก็บบ้าน ด้วยการเก็บข้าวของเครื่องใช้ในบ้านให้เป็นระเบียบ และปลอดโปร่ง ไม่อับทึบ เก็บขยะ เศษภาชนะที่ทำให้น้ำซัง ส้วมจรรอบๆ บ้าน ชุมชนหรืออาคาร หากพบให้ทั้งพื้นที่ และเก็บน้ำ ด้วยการปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ หรือโรยผงทรายอะเบท ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ก็จะ สามารถช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ ทั้งนี้ควรป้องกันการถูกยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง ไม่นอนถอดเสื้อ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>
เว็บไซต์ Hfocus	<p>มะเร็งลำไส้ใหญ่</p> <p>- เสนอข่าว นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เป็นมะเร็งที่พบบ่อย 1 ใน 5 ของประเทศไทย มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องและมีผู้เสียชีวิตกว่า 3,000 รายต่อปี ปัจจุบันพบผู้ป่วยชาย 6,874 รายต่อปี ผู้ป่วยหญิง 5,593 รายต่อปี จัดเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 4 ในเพศหญิง</p> <p>ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ ผู้ชอบรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง อาหารฟาสต์ฟู้ด เนื้อแดง เนื้อแปรรูป หรืออาหารปิ้งย่างจนไหม้เกรียม และกินอาหารที่มีเส้นใยไฟเบอร์พวกผัก ผลไม้ น้อย ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ออกกำลังกาย น้อย ผู้มีประวัติหรือคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งลำไส้ มักพบโรคในผู้สูงอายุวัย 50-70 ปี สามารถป้องกันได้ หากหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และตรวจคัดกรองตั้งแต่วัยเริ่มแรก จะทำให้การรักษาได้ผลดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รมรณรงค์ให้ความรู้และแนวทางป้องกัน ควบคู่กับโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ผู้มีอายุ 50-70 ปี เข้ารับการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>
เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์องค์กรเภสัชกรรม	<p>แนะนำประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรออร์แกนิก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. ให้สัมภาษณ์ว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติและพืชสมุนไพร ได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้น จึงขอแนะนำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ดูจากแหล่งผลิตและบริษัทที่เชื่อถือได้ รวมทั้งใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรออร์แกนิก เพื่อความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่รับประทานปลอดภัยสารเคมีตกค้าง</p> <p>ภก.ดร.สุวิทย์ อธิกุลชน ผอ.บ.ไทยเฮิร์บ กล่าวว่า ทางบริษัทไทยเฮิร์บ ได้ผลิตสินค้าสมุนไพรที่มีคุณภาพ มาร่วม 20 ปี ปัจจุบัน ได้ผลิตสินค้าที่เป็นออร์แกนิกสุดตลาด โดยประสานงานกับกระทรวงเกษตรฯ ในการปลูกพืช และได้รับการรับรองจากออร์แกนิกไทยแลนด์ กรมวิชาการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค</p>
สยามรัฐ	<p>นวัตกรรม Smart living</p> <p>- เสนอข่าว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้นำเสนอนวัตกรรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดอัตราการเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนในทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุในเมืองหรือในชุมชนที่ไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ผ่านรูปแบบการทำงานแบบ Smart Public Healthcare ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลทั้งเทศบาลเมืองโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลเอกชน คลินิกชุมชนหรือคลินิกเอกชน ประกอบด้วย ระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้สูงอายุในบ้านผ่านสายรัดข้อมืออัจฉริยะที่คอยเก็บข้อมูลและรายงานกิจวัตรประจำวัน ตรวจนับการออกนอกที่พักเพื่อป้องกันพลัดหลง และแจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหกล้มหรือต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังครอบครัวหรือผู้ดูแลเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p> <p>นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สพฉ.กล่าวว่า ระบบของนวัตกรรม Thailand Smart Living อยู่ระหว่างทดลองเชื่อมโยงการทำงานในระบบสายด่วน 1669 ของ สพฉ. หากประสบผลสำเร็จจะกระจายติดตั้งให้กับท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ</p>
สปริงนิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>ร้านขายยาผิดกม.</p> <p>- เสนอข่าว ตำรวจภูธร จ.ราชบุรี พร้อมด้วยเภสัชกรชำนาญการ สสจ.ราชบุรี เข้าตรวจสอบร้านขายยา “พีพี ฟาร์ม” หลังจากมีคลิปในสื่อออนไลน์ว่า ขายยาเขียวเหลือง ซึ่งเป็นยาอันตราย ให้เด็ก จำนวน 30 เม็ด โดยพนักงานขายยา ยอมรับว่า ขายยาเขียวเหลืองให้เด็กจริง และขายในช่วงที่ไม่มีเภสัชกรอยู่ แต่ชี้แจงว่าเป็นแค่ยาแก้ปวดธรรมดา ไม่ใช่ยาทรมานดอล จนท.จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับในข้อหา “ขายยาอันตรายโดยไม่มีเภสัชกร”</p> <p>- นายสุพัฒน์ ตรีสกุล เภสัชกรชำนาญการ สสจ.ราชบุรี กล่าวว่า ร้านขายยาแห่งนี้มีใบอนุญาตถูกต้อง แต่ที่ผิดคือขายยาอันตราย โดยไม่มีเภสัชกรประจำร้าน และถือว่าพนักงานไม่มีจิตสำนึก เพราะเด็กมาขอซื้อยาเขียวเหลือง ครั้ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ละมาก ๆ ถึง 30 เม็ด ก็ยังขาย ทั้งที่รู้ว่าเด็ก ๆ นั้นนำไปใช้ผิดประเภทแต่ก็ไม่ได้สนใจ จึงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดี และจะต้องดำเนินการกับร้านขายยาทุกร้านในจ.ราชบุรี ด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>จับกุมรพยาบาลลำเลียงยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว ป.ป.ส. ภาค 5 ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษนพ.วรัญญู จำนวน 1 ประสาทพร รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ ร่วมแถลงผลการจับกุมเครือข่ายการค้ายาเสพติด ในคดีจับกุมรพยาบาล ลูกเงินลำเลียงยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 7 ราย พร้อมของกลาง ไอซ์ 398 กิโลกรัม บรรจุในถุงพลาสติกสีขาวอ่อนถุงละ 1 กก. และเคตامين 80 กก. บรรจุในถุงพลาสติกสีขาวเข้มถุงละ 1 กก. พร้อมด้วยอาวุธปืน 2 กระบอก รถยนต์ 3 คัน จับได้ที่หมู่ 2 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ต่อเนื่องดำเนินตรวจแม่ต้า ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา และดำเนินตรวจทำก้อ ต.ทำก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย</p>
<p>สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นพ.สสจ.สมุทรปราการ เตือนผู้ต้องการลดความอ้วนระวังโฆษณาชวนเชื่อ ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากจะไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักลดแล้ว ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วย แนะนำผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อหรือซื้ออาหารหวาน มัน เค็ม รวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเตือนผู้ขายยาลดความอ้วนผ่านสื่อทุกช่องทาง ถือเป็นกรกระทำที่ผิดกฎหมาย หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดี</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์</p>	<p>สาวลักปากติดเชื้อ</p> <p>- เสนอข่าว น.ส.พลอยชวรินทร์ เมืองอินทร์ และ น.ส.พินิตา เมืองอินทร์ ผู้เสียหายจากการลักปากกับร้าน "อาจารย์เพ็ญ ลักคิ้ว" ของ "นิกกี้ พริตตี้เงินล้าน" แล้วเกิดอาการติดเชื้อจนเกิดแผลเน่าและทางร้านปิดความลับปิดขอบ ทางด้านทนายความของทั้งคู่ เข้าพบตำรวจเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ น.ส.ณัฐนิชา สุกุลจารุพงศ์ หรือนิกกี้ และนายธรรมชาติ สุนทรนิพิงศ์ หรือ อาจารย์เพ็ญ ในข้อหากระทำการโดยประมาทจนทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ ขณะนี้ น.ส.พินิตายังรักษาตัวอยู่ที่เกาะชองกง อาการยังไม่หายดี โดยมีริมฝีปากเกิดเป็นแผลนูน และขอให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>พัฒนาระบบผลิตสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สมพงษ์ ตรีกุลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสมุนไพรคุณภาพด้วย "PLANT FACTORY" หรือโรงงานผลิตพืช รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรและการใช้สมุนไพรครบวงจร เพื่อการสร้างความคุ้มค่าเพิ่มเศรษฐกิจสมุนไพรไทย ทั้งนี้ PLANT FACTORY มีข้อดีในเรื่องของความสามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะในโรงพยาบาลเรณูนคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพร ให้แก่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งภายในจังหวัดนครพนมกว่า 163 แห่ง และจังหวัดใกล้เคียง</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน กรมประชาสัมพันธ์ สปริงนิวส์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ถุงทวารเทียม</p> <p>- เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน วิจัยนวัตกรรมถุงทวารเทียมจากยางพารา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ไม่สามารถขยับถ่ายได้ทางทวารหนักตามปกติ คุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศ ลดการนำเข้า และภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย นอกจากนี้ทางทีมวิจัยยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการผลิตชุดถุงทวารเทียมขึ้นมาทั้งหมด 4,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล 5 แห่งในภาคใต้ ทั้งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมทั้งมอบให้แก่ตัวแทนของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch